

NGÂN HÀNG CSXH CHI NHÁNH TỈNH

Chú trọng huy động tiền gửi trong dân cư



Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại trụ sở Phòng Giao dịch huyện Tiên Hải.

Cùng với việc huy động tiết kiệm của người nghèo và các đối tượng chính sách thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh cũng chú trọng huy động tiền gửi trong dân cư ở ngay tại điểm trực giao dịch xã, phường, thị trấn, từ đó tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng.

Sơn, huyện Tiên Hải) đều phải lên thị trấn Tiên Hải mới có thể gửi được tiết kiệm. Nhưng kể từ khi Ngân hàng CSXH triển khai dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm ở ngay tại điểm trực giao dịch của xã, ông Ninh có thể gửi tiền tiết kiệm ở ngay tại xã mà không cần phải đi xa nữa, từ đó tiết kiệm được cả chi phí và thời gian đi lại. Là cán bộ hưu trí, lại tích cực tham gia phát triển kinh tế, thường xuyên nuôi khoảng 50 con lợn và nấu rượu nên trung bình mỗi năm, ông Ninh thu nhập thêm khoảng 100 triệu đồng. Ông Ninh

chia sẻ: Để tích lũy cho tuổi già, tôi lựa chọn Ngân hàng CSXH để gửi tiết kiệm bởi đây là ngân hàng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, tôi hy vọng khoản tiền gửi tiết kiệm của mình sẽ góp phần tăng nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng, từ đó góp phần hỗ trợ bà con nghèo vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống. Được triển khai thực hiện từ cuối năm 2016, đến nay, dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã mang lại hiệu

quả cao, từ đó tạo cơ hội để Chi nhánh huy động nguồn vốn tại chỗ nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Với thời gian linh hoạt, lãi suất cạnh tranh, mức tiền gửi chỉ từ 500.000 đồng - khoản tiền vừa với khả năng tiết kiệm của nông dân, hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm ngay tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng CSXH đã được người dân tích cực hưởng ứng, từ đó giúp các hộ dân vừa có vốn để đầu tư, lại tiết kiệm chi phí thời gian đi lại. Là một trong những huyện có số dư tiền gửi tiết kiệm tại điểm trực giao dịch xã tương đối cao với tổng số 12.348 tỷ đồng đến ngày 31/10/2019, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải đã có những cách làm riêng nhằm thu hút được đông khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải cho biết: Cùng với việc thường xuyên tuyên truyền để mọi người dân đều biết đến dịch vụ, thời gian qua, Phòng giao dịch còn giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên tích cực tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, trên cơ sở

đó vận động khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch. Chính vì thế, đến nay, Phòng giao dịch đã huy động được món tiền gửi có giá trị lên tới 1,6 tỷ đồng.

Xác định đây là dịch vụ ngân hàng có ý nghĩa thiết thực với người dân nông thôn nhất là ở những xã xa trung tâm, tạo điều kiện cho người dân có thể gửi tiền với lãi suất như các ngân hàng thương mại và rút tiền ngay tại nơi cư trú mà không phải đến trụ sở ngân hàng, thời gian qua, Chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể và các địa phương thường xuyên tuyên truyền tại các điểm trực giao dịch, lồng ghép qua các hội nghị, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung nhận tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại điểm giao dịch xã để mọi người dân cùng biết. Đến hết tháng 10/2019, tổng số tiền tiết

kiệm của cư dân qua điểm giao dịch xã của Chi nhánh đạt 129,221 tỷ đồng, tăng 23,63% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó có những huyện đạt cao như Thái Thụy (23,96 tỷ đồng), Đông Hưng (25,83 tỷ đồng), Tiên Hải (12,348 tỷ đồng)... Từ ngày 1/11/2019, Ngân hàng CSXH đã quyết định điều chỉnh tăng lãi suất tối đa tiền gửi VND với mức tăng khoảng 0,2%/năm so với quy định cũ đối với từng kỳ hạn tiền gửi cụ thể. Với mức tăng này, lãi suất huy động tiết kiệm trong dân cư của Ngân hàng CSXH sẽ tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại. Đây chính là giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia gửi tiền tại Ngân hàng CSXH, từ đó giúp ngân hàng tăng nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

MINH HƯƠNG

LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG VND CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CSXH ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/11/2019:

- Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng: 0,2%/năm;
- Kỳ hạn 1, 2 tháng: 4,5%/năm;
- Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 5%/năm;
- Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng: 5,5%/năm;
- Kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng: 5,6%/năm;
- Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: 6,8%/năm.

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, kỹ năng lựa chọn sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các loại năng lượng; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc tận dụng năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đời sống đã được truyền đạt đến các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa phong trào tiết kiệm năng lượng

Phương chia sẻ: Gia đình ông cũng như gần một nửa số hộ gia đình trong xã đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, nhờ vậy, trong nhà lúc nào cũng có nước nóng để sử dụng mà không lo hóa đơn tiền điện mỗi tháng tăng cao. Dù chi phí đầu tư để lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời là tương đối cao đối với các hộ gia đình tại nông thôn nhưng mọi người đều xác định đây là việc làm cần thiết để có thể giảm được đáng kể chi

phí tiền điện mỗi tháng, ngoài ra, cũng giúp giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Đông Phương thông tin thêm: Để phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có được sự hưởng ứng từ đông đảo các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, chính quyền địa phương đã ứng dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội nghị, thông báo trên loa truyền thanh, động viên các

hộ gia đình lắp đặt những thiết bị ít tiêu hao năng lượng... Kết quả bước đầu, nhiều hộ gia đình không những sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện năng mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới bà con làng xóm về việc lựa chọn cũng như sử dụng các thiết bị điện trong gia đình đạt hiệu quả và tiết kiệm ở mức cao nhất. Tại xã Đông Phương, Công ty May Đạt Đăng là một trong những doanh nghiệp may mặc lớn, có

nhiều ứng dụng trong việc tiết kiệm năng lượng. Tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và các xã lân cận nên mỗi ngày lượng điện năng tiêu thụ là khá lớn, Công ty đã ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động. Với không gian rộng, xưởng may đã tận dụng tối đa nguồn ánh sáng từ tự nhiên và sử dụng những loại bóng đèn có hiệu suất chiếu sáng cao như compact, huỳnh quang, đồng thời bố trí các bóng đèn và vị trí công tác hợp lý để tối đa việc tiết kiệm điện. Xác định ý thức của người lao động là vấn đề then chốt trong việc tiết kiệm năng lượng, Công ty đã thường xuyên tuyên truyền về việc tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không những vậy, hệ thống cửa thông gió cũng được tận dụng tối đa để nhà xưởng thoáng mát vào mùa hè, góp phần giảm căng thẳng, áp lực cho công nhân trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra, để tiết kiệm điện năng, nơi hơi cũng đã được doanh nghiệp Đạt Đăng ưu tiên sử dụng cho

việc nấu cơm cho công nhân cũng như chuyển hơi lên các chuyển là hơi trong quá trình sản xuất. Để giảm thất thoát nhiệt trong phân phối hơi, hệ thống đường ống dẫn được bảo dưỡng thường xuyên và bố trí hợp lý, qua đó, bảo đảm lượng nhiệt cung cấp tới từng bàn là hơi đáp ứng yêu cầu của công việc. Từ khi sử dụng nồi hơi, qua thống kê, Công ty đã tiết kiệm một nửa lượng điện năng tiêu thụ. Ông Phạm Huy Chiến, Quản đốc Công ty May Đạt Đăng cho biết: Để vận hành được nồi hơi, ngoài việc chuyển giao công nghệ của các chuyên gia, Công ty đã đầu tư cho công nhân đi học, trong quá trình sử dụng hiện chưa xảy ra sự cố cũng như nhiên liệu được tận dụng tối đa, không xảy ra thất thoát, cháy, nổ.

Như vậy, người dân xã Đông Phương đã có rất nhiều cách làm để có thể góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí tiêu thụ điện năng hàng tháng, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mong rằng, trong thời gian tới, những cách làm tích cực và hiệu quả này sẽ không chỉ được người dân Đông Phương mà tất cả các địa phương ứng dụng triệt để, góp phần tạo môi trường sống xanh, sạch, không ô nhiễm.

TU ANH

Tại xã Đông Phương (Đông Hưng) hơn 200 gia đình đã tham dự hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức. Những thông tin thiết thực, gắn liền với cuộc sống thường ngày nên bà con nhân dân đều có mặt từ rất sớm, chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia và đặt ra nhiều câu hỏi về các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị điện dân dụng như tủ lạnh, bếp gas, nồi cơm điện, bình nước nóng,... cũng như hệ thống máy điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng trong gia đình. Ông Phạm Hữu Bật, thôn Thượng, xã Đông



Việc sử dụng nồi hơi còn giúp Công ty May Đạt Đăng bảo đảm bữa ăn cho công nhân ngay cả khi mất điện.

THÀNH PHỐ Đơn thư kiến nghị, phản ánh tập trung lĩnh vực đất đai

Năm 2019, công tác tiếp công dân của thành phố Thái Bình được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đi vào nề nếp. UBND thành phố Thái Bình và các xã, phường đã tiếp trên 3.100 lượt người, trong đó thành phố tiếp 1.165 lượt người, tăng 370 lượt người so với năm 2018; chủ yếu là công dân các xã Vũ Phúc, Phú Xuân, Vũ Chính, phường Tiên Phong... Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải quyết tồn tại về đất tại các khu tập thể, đòi lại đất nông nghiệp đã chuyển nhượng cho các doanh nghiệp. UBND thành phố đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, chủ động kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành giải quyết một số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

ĐỨC DUNG

Ngăn chặn 143 vụ vi phạm Luật Đất đai, Luật Phòng, chống thiên tai

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến hết quý III/2019, Chi cục Thủy lợi đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản ngăn chặn 143 vụ vi phạm Luật Đất đai, Luật Phòng, chống thiên tai. Ngoài ra, còn xử lý triệt để được 51 vụ vi phạm phát sinh mới trong năm 2019 và 180 vụ tồn đọng của những năm trước đây.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi tiếp tục tham mưu để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật Đất đai, Luật Phòng, chống thiên tai; kiên quyết xử lý triệt để vi phạm mới phát sinh theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, không vi phạm Luật Đất đai, Luật Phòng, chống thiên tai.

Được biết, tổng số vụ vi phạm Luật Đất đai, Luật Phòng, chống thiên tai từ năm 2011 đến tháng 11/2019 là 1.343 vụ, trong đó đã xử lý được 529 vụ, còn tồn đọng 814 vụ.

PHẠM HƯƠNG

BIDV CHI NHÁNH THÁI BÌNH Trao 26 suất quà cho bệnh nhi nặng có hoàn cảnh khó khăn



Đại diện BIDV Chi nhánh Thái Bình trao quà cho bệnh nhi nặng của Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Thái Bình).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình vừa tổ chức trao 26 suất quà trị giá 2,2 triệu đồng/suất cho bệnh nhi nặng có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại các khoa của Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đây là số tiền được trích từ quỹ bảo trợ được đóng góp bởi ngày lương của tập thể cán bộ, nhân viên BIDV Chi nhánh Thái Bình. Món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất to lớn nhằm động viên, chia sẻ, xoa dịu những nỗi đau về bệnh tật của các bệnh nhi và gia đình; từ đó góp phần tạo điều kiện giúp các gia đình vượt qua khó khăn để yên tâm điều trị bệnh. Ngoài việc chú trọng hành hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao, thời gian qua, BIDV Chi nhánh Thái Bình còn quan tâm nhiều đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2019, BIDV Chi nhánh Thái Bình đã tài trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng trường học, tặng quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách... với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

KIM NGÂN

Nông trại Tổ Chim

Mô hình sản xuất thực phẩm sạch theo hướng hữu cơ, khép kín cung cấp cho các trường học của nông trại Tổ Chim đã mang lại doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm cho gia đình chị Hà Thị Hoài, xã Tân Lễ (Hưng Hà). Chúng tôi tình cờ biết đến nông trại Tổ Chim qua một hội nghị do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức. Không chỉ tò mò về tên gọi mà cách thức sản xuất và vận hành của nông trại đã thôi thúc tôi tìm về nông trại Tổ Chim. Nằm ven sông Hồng, nông trại của gia đình chị Hoài không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn là địa điểm du lịch, trải nghiệm của cô và trẻ nhỏ ở trường học của cô và trẻ nhỏ ở trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2013, vợ

chồng chị Hoài gom mua ruộng, đầm xen kẽ ngoài vùng bãi của các hộ dân không có nhu cầu sản xuất thành một vùng tập trung rộng 5 mẫu với ý định ban đầu xây dựng bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua người quen kết nối, anh chị chuyển hướng cải tạo, quy hoạch lại để chăn nuôi kết hợp với trồng trọt, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho Trường Mầm non Piccioni - Tổ Chim (Hà Nội), và cái tên nông trại Tổ Chim bắt nguồn từ đó. Hiện nông trại đang nuôi gà ri, gà đẻ trứng, lợn, bò, cá; trồng các loại rau, củ, quả theo mùa cung cấp cho bếp ăn của Trường Mầm non Piccioni - Tổ Chim, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Maya và 2 trường mầm non khác trên địa bàn Hà Nội. Chị Hà Thị Hoài, chủ nông

trại cho biết: Thức ăn sử dụng trong chăn nuôi được pha trộn theo tỷ lệ và công thức riêng với thành phần chính là ngô, cám gạo do gia đình tự trồng và men vi sinh để kích thích tiêu hóa của vật nuôi. Do không có chất tăng trưởng nên các vật nuôi trong nông trại tăng trưởng chậm lại, vật nuôi có sức đề kháng tốt, thịt thơm ngon hơn hẳn. Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng nặng nề tới nhiều hộ chăn nuôi trong xã nhưng với gia đình tôi, nhờ thực hiện tốt quy trình phòng bệnh cũng như chăn nuôi theo hướng hữu cơ nên lợn có sức đề kháng tốt. Mọi hoạt động chăn nuôi, trồng trọt trong nông trại đều khép kín. Phân gà và các loại phế phẩm khác được thu gom, ủ mục để làm phân hữu cơ cho rau,

cây ăn quả. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp rau thơm xanh, nhiều dinh dưỡng. Tất cả các công đoạn chăm bón, nhổ cỏ, bắt sâu... đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công, sử dụng các loại bẫy bắt côn trùng bằng công nghệ sinh học, các loại thuốc trừ sâu làm từ gừng, tỏi mà không sử dụng thuốc hóa học. Ngoài ra, chúng tôi trồng mùa nào rau đấy; xen canh, luân canh nhiều loại rau để hạn chế lây lan sâu bệnh. Với cách làm hữu cơ, nông trại của gia đình tôi đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chất lượng nông sản được các trường học đánh giá cao. Hiện tại, nông trại đã xây dựng nhà giết mổ, mỗi tháng cung cấp khoảng 6 tạ thịt lợn hơi, mỗi tuần, xe của trường về thu mua thực

phẩm từ 2 - 3 lần, thực đơn bữa ăn được các trường xây dựng căn cứ vào nông sản thu hoạch được của nông trại. Doanh thu từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt khép kín theo hướng hữu cơ của gia đình chị Hoài đạt từ 100 - 120 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 - 1,4 tỷ đồng/năm.

Chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới, chị Hoài cho biết: Để bảo đảm chất lượng thực phẩm sau thu hoạch, chế biến, vận chuyển, thời gian tới tôi sẽ xây dựng kho lạnh, xe bảo quản đồng thời xây thêm chuồng trại, nuôi lợn nái để chủ động nguồn lợn giống, giảm chi phí đầu tư. Tôi cũng rất muốn gom thêm ruộng thành vùng tập trung để mở rộng sản xuất bởi nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng tăng cao. Thực phẩm cung cấp cho trường học chỉ cần bảo đảm nguyên tắc sạch - an toàn - không có hóa chất, không khô khan về hình

thức nên chúng tôi để làm hơn so với "bắt tay" với cửa hàng thực phẩm sạch hay siêu thị.

Loại bỏ việc sử dụng hóa chất tổng hợp, phân bón vô cơ, các chất điều tiết sinh trưởng của cây trồng và thuốc kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng

trong chăn nuôi gia súc, gia cầm là phương thức sản xuất truyền thống từ xưa của nông dân. Trước xu thế tìm về với nông sản hữu cơ của người tiêu dùng, nhiều người làm nông nghiệp chân chính đã và đang quay trở lại phương thức sản xuất nông nghiệp hữu

cơ truyền thống nhưng có áp dụng khoa học công nghệ để đạt hiệu quả cao hơn. Tin rằng những mô hình sản xuất sạch như nông trại Tổ Chim sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

NGÂN HUYNH



Mỗi tháng, nông trại của chị Hà Thị Hoài cung cấp cho các trường học khoảng 600kg thịt lợn hơi.